



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, moneyandbanking)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. โพสต์เรื่อง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ภายหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า การเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพื่อกำหนดแนวทางการใช้กัญชาให้เป็นประโยชน์ และควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิดเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับสังคม หากยกเลิกการพิจารณาประเด็นดังกล่าวจะทำให้ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชากัญชง ควรเสนอกัญชาเสรีทางการแพทย์ไม่ใช่กัญชาเสรีแบบไม่มีการควบคุม กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจถ้าใช้ให้ถูกวิธี จึงต้องมี พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง

- นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงมติดูแลความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เรียกร้องขอให้รัฐบาลทบทวนประกาศ สธ. โดยกำหนดให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ถอนร่างออกจากสภาเพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากร่างกฎหมายยังมีความหละหลวม หลังจากที่ สธ. ได้ประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดโดยให้เหลือแต่เรื่องให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น แสดงถึงความเป็นห่วงผลกระทบต่อสังคม เด็กและเยาวชน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 15 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,125 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,671,309 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 32,591 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,024 ราย รักษาหายสะสม 4,628,309 ราย ยังรักษาอยู่ 10,409 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 615,399,678 (+75,667) ราย 6,523,007 (+111) ราย รักษาหาย 594,463,759 (+119,572) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, newtv, thebangkokinsight, amarintv, ch3plus, sondhitalk, acnews, thailandplus, TNN)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ดร.พิไลลักษณ์ อัครไพบูลย์ โภกาคะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ แถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ระบุช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2.75.2 จำนวน 1 ราย โดยภาพรวมจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตรวจเชื้อเบื้องต้นไปทั้งหมด 359 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็น BA.4/BA.5 ร้อยละ 93 ที่เหลือเป็น BA.1 BA.2 และ BA.2.75 นอกจากนี้ จากการถอดรหัสพันธุกรรม ในกรุงเทพฯ พบสายพันธุ์ย่อยของ BA.2.75 ได้แก่ BA.2.75.1, BA.2.75.2, BA.2.75.3 อย่างละ 1 ราย ย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นกรมวิทย์ ได้ร่วมกับเครือข่ายการตรวจสายพันธุ์ทั่วโลก ทำการเฝ้าระวังและส่งรายงานในระบบจีเสดอย่างสม่ำเสมอ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับสายพันธุ์ใหม่


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อกังวลกรณีการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอมิครอนว่า ปกติเชื้อไวรัสจะมีอาการกลายพันธุ์ตลอดเวลาและต่อเนื่องจนกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ เช่น อัลฟา เบตา เดลตา และโอมิครอน ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยจำนวนมาก ส่วนสายพันธุ์ลูกผสม มีโอกาสพบได้หากในพื้นที่มีการติดเชื้อ 2 สายพันธุ์จำนวนมากๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด ไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุ์อยู่แล้ว ย้ำประชาชนยังสามารถใช้มาตรการ 2U การป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด และการมารับวัคซีนตามกำหนด

2. ชี้อายต้านโควิดกินเองเสี่ยงเชื้อดื้อยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, acnews, sondhitalk, workpointtoday, isranews, thebangkokinsight)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องให้เภสัชกรจ่ายยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง แทนที่จะต้องไปส่งแพทย์ ว่า เข้าใจความเป็นห่วงจากภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับระบบเพื่ออำนวยความสะดวกมาตลอด จากเดิม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้จ่ายยาต้านไวรัสโคโรนาได้เฉพาะใน รพ. ตามแพทย์สั่ง ทำให้เกิดความแออัดใน รพ. ปัจจุบันได้เพิ่มทางเลือกให้ร้านขายยาช่วยจ่ายยาได้ ทำให้งานบริการมีความคล่องตัวมากขึ้น ประชาชนได้รับการดูแลเร็วขึ้น แต่ยังไม่สามารถให้เภสัชกรจ่ายยาได้เอง หรือประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ เนื่องจากยาด้านไวรัสโคโรนาไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน แต่เป็นยาที่ใช้ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ รวมถึงยังมีข้อกังวลเรื่องเชื้อดื้อยา ซึ่งจะทำให้ระบบการรักษามีปัญหาในระยะยาวได้ การให้แพทย์พิจารณาสั่งยาถือเป็นกรองอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาบนความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทุกข้อเสนอแนะที่สังคมเสนอมา สธ. จะรับฟังและนำมาพิจารณาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อไป</p> <p>3. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนโควิด 19 รุ่นที่ 2 ว่า อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลขณะนี้วัคซีนที่ใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นทุกตัวมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัคซีนรุ่นที่ 2 ขณะนี้มีการใช้เพียง 1-2 ประเทศ เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีความจำเพาะต่อสายพันธุ์ ต้องพิจารณาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนรอบด้าน เพราะยังไม่รู้จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสอีกหรือไม่ ต้องดูข้อมูลใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาติดตาม ยืนยันขณะนี้ไทยมีวัคซีนพอใช้ไปถึงปีหน้า</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายการดำเนินงาน อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, topnews, 77 kaoded)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการดำเนินงาน อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ ม.นครพนมพร้อมกล่าวว่า อสม. ทุ่มทะเลสาบทำให้ระบบสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง โดยจะเพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็น 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 ช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายไปรักษาที่รพ. ดูแลการเจ็บป่วยพื้นฐานแบบขั้นต้นได้</p>	
<p>รับมือโรคอุบัติใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในการแถลงข่าว ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on Regional Vaccine Manufacturing Development : ภาพรวมของการจัดประชุมและโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือด้านวัคซีนของอาเซียนในระยะต่อไป ว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ผลักดันแนวคิดการยกระดับวัคซีนสู่เวทีสากลก่อนจะมีการระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่รัฐบาลยังยกระดับให้สถาบันวัคซีนฯเป็นความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องของวัคซีนมีการทำภารกิจต่อเนื่องจนถึงปี 2562 นายกฯในฐานะผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ได้แถลงต่อทุกประเทศว่าต้องเห็นความสำคัญของวัคซีน</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับฉีดเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 สถานการณ์ค่อนข้างคลี่คลายและมีชีพพลายเข้ามามากขึ้น รวมถึงจีนมีการผลิตวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐาน WHO 1 ตัว และผ่าน อย.ไทย ก็จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่ม รวมทั้งความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน HPV ของจีน เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนวัคซีนในระยะยาว.</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วมระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, newtv, topnews, 77 kaoded, thailandplustv</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมกล่าวว่าการช่วยเหลือปชช.ในช่วงนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วย โดยเฉพาะการอพยพปชช. และการเข้าไปช่วยเหลือหากอพยพไม่ทันจะดูแลในเรื่องของอาหาร รวมทั้งจะมีการรวบรวมการช่วยเหลือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณมาช่วยเหลือด้วย ทั้งนี้ สสจ.ระยอง ได้จัดชุดแพทย์มาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมาได้ โดยจะมีการจัดชุดยาและเวชภัณฑ์ไปให้ รวมทั้งหากอพยพออกมาได้ก็จะรับนำออกมา</p>	
<p>สธ.ชี้ น้ำท่วมทำคนเครียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ได้จัดทีมด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลทั้งร่างกายและจิตใจปชช.รวมกว่า 85 ทีม รวมถึงจัดเตรียมงบกลาง 10 ล้านบาท เพื่อดูแลผลกระทบฉุกเฉินช่วงน้ำท่วม กำชับสถานพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือ น้ำท่วม หลังจะมีพายุเข้าอีกลูก ให้จัดทำแผนสำรองการบริการเพื่อดูแลปชช.ได้ต่อเนื่อง สำรองยา เวชภัณฑ์ และจัดถุงยังชีพรองรับ คาดว่าสถานการณ์น้ำจะไม่รุนแรงเท่าปี 2554 จากการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินเสียหาย อาจทำให้ปชช.เกิดความเครียดในระยะสั้นได้ รวมถึงแนะนำปชช. ให้เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง เตรียมยา เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นให้พร้อม ส่วนผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงาน ขอให้วางแผนการเดินทาง เพื่อลดความวิตกกังวลจากน้ำท่วม ทั้งนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ขอให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอื่นๆ ที่อาจตามมา เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น	
<p>รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านคนพิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, newtv)</p> <p>- นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว. พม. มอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ด้านคนพิการ เพื่อเสริมพลังและยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม จำนวน 11 รางวัล ทั้งนี้ 1 ในผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ พญ.บุษกร โลหารขุน ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข</p>	-